



# ประชุมคณะกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 - 12.30 น.  
ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



**ประธานการประชุม** นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
**ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย** พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์ (ที่ปรึกษา) รศ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผศ.จิตติมา กันตนามัลลกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  
และกรมปศุสัตว์ โดยมี **ดร.พญ. สายพิน โชติวิเชียร** ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ  
เป็นผู้แทนกรมอนามัย

**ที่มา** คณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่  
และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาไข่ไก่ลงวันที่ 18 ส.ค. 49  
จึงจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน

**สรุปประเด็นสำคัญ**

เพื่อหารือการบูรณาการงานร่วมกันตามบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:**ประสานกับผู้ผลิต ผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพ  
ราคาเหมาะสมสำหรับใช้ในโรงเรียน จัดทำเนื้อหาสื่อเกี่ยวกับความปลอดภัย การเลือกซื้อ  
ไข่ไก่โรงเรียน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

**สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ:**กำหนดนโยบายให้  
โรงเรียนในสังกัดมีการทำกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ดำเนินโครงการอาหารกลางวัน  
ให้เด็กได้กินไข่ไก่อย่างน้อย 3 ฟอง/คน/สัปดาห์

**กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย:**กำหนดเงื่อนไขในโครงการ  
อาหารกลางวันให้มีไข่ไก่อย่างน้อย 3 ฟอง/คน/สัปดาห์

**กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข:**จัดทำเนื้อหาเมนูไข่ที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียน เนื้อหา  
สื่อสำหรับการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในโรงเรียนสำหรับเด็กและผู้ปกครอง พัฒนาศักยภาพ  
เจ้าหน้าที่ในการกำกับติดตามอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนให้มีคุณภาพ  
**ภาคเอกชน (ผู้ผลิต/กลุ่มเกษตรกร):** ผลิตไข่ไก่คุณภาพดี ราคาเหมาะสมสำหรับโรงเรียน  
และ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

**ข้อเสนอแนะ** ควรเพิ่มบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้วย



**มติที่ประชุม**

- เห็นชอบในหลักการตามแนวทางการรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ในโรงเรียนตามที่ได้เสนอ
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน โดยมี 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรมชัดเจน
- จัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน เสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนา  
ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board)